

นิอบนพล.

๘ ข่าวด่วนหน้า 1

การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตำรวจในงานครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านอธิการฯ ยืนยันจะปิดถนนก่อกำแพงกัน ชาวบ้านทำหากสร้างก็จะทุบทิ้ง ย้ำเป็นที่มิไฉนคไม่ใช้ที่ของมหาวิทยาลัยฯ และพร้อมต่อสู้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 6 ปี โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษา เวลา 11.00 น. โดยมี พล.ต.อ.เถา สารสิน นายกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ส่วนงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชนนั้น ถูกกำหนดขึ้นในเวลา 17.00 น. ณ อาคาร 01 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยก่อนถึงพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อเวลา 08.00 น. ได้มีกลุ่มชาวบ้านกว่า 50 คน ถือป้ายชุมนุมประท้วง อยู่บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย สอบถามทราบว่าชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวคือ ชาวบ้านบ้านห้วยพลู ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมแก่ พล.ต.อ. เถา สารสิน ที่จะเดินทางมาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ กรณีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีโครงการขุดถนนทางเชื่อมหมู่บ้าน บริเวณทางแยกหน้าอาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยออกโดยอ้างว่าเพื่อต้องการลดอุบัติเหตุ

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้สื่อข่าวได้รับการชี้แจงจากกลุ่มชาวบ้านที่มาชุมนุมว่า ในวันที่เป็นเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่ตั้งเรื่องร้องเรียนไปยังอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เรื่องก็เงียบทุกครั้ง และไม่เคยมีคำตอบที่ดีให้กับ

ได้ต้องให้ชาวบ้านดำเนินการกันเอง ลักษณะนี้ทางราชการจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้น “อยากบอกว่าหากมีปัญหาอะไรให้ยื่นเรื่องถึงนายอำเภอ เพราะท่านจะช่วยแก้ปัญหาและดูแลราษฎรให้ได้ แต่เมื่อชาวบ้านไม่เคยนำปัญหาไปร้องเรียนเลย ก็กลายเป็นว่าชาวบ้านต้องทำกันเอง”

จากนั้น นายแก้ว อารีย์ กำนันตำบลท่าสุด พ.ต.ท.นคร กัลยา หัวหน้า สภ.๑ ส่วนย่อย บ้านคู่สง.เสงี่ยม แสนพิช เป็นตัวแทนของชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนของชาวบ้าน ให้กับทางมหาวิทยาลัย หลังจากที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแล้วก็คงจะพิจารณาแก้ไข ปัญหาในส่วนที่ชาวบ้านแจ้งไป ก็คงต้องติดตามกันต่อไป ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันกล่าวในที่ที่สุด

ต่อมาเวลา 10.30 น. ได้มีขบวนรถของ พล.ต.อ.เถา สารสิน ผ่านมาแต่ชาวบ้าน ไม่ได้ยื่นหนังสือให้เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกันไว้สร้าง ความไม่พอใจให้แก่ ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

● ชาวบ้านขออยู่แบบพึ่งพา

แกนนำกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นยกที่ 3 แล้วระหว่างชาวบ้านกับมหาวิทยาลัย ชาวบ้านที่อยู่ข้างๆ มหาวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับมหาวิทยาลัยอย่างใหญ่หลวง เพราะได้บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัย โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เพียงแต่อยากให้ชาวบ้านได้พึ่งพามหาวิทยาลัยมีอาชีพ มีรายได้บ้าง มหาวิทยาลัยเคยบอกว่า จะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญ แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยอ้างว่าที่ดินบริเวณต่างๆ เป็นของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะทำอะไรก็ได้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อบุคลากรเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ใช่เพื่อชาวบ้าน คำว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อที่มาจากเบื้องสูง ชาวบ้านรักและเทิดทูน จึงมอบให้โดยไม่หวังสิ่งใด ที่ดินที่ยกให้ไม่ได้ต้องการเรียกร้องขอคืน แต่ขอให้นักถึงชาวบ้านที่เขายกที่ให้บ้าง ให้เขาได้อาศัยมหาวิทยาลัย สร้างอาชีพเล็กๆ น้อยๆ บ้าง แล่นิวติชีวิตของคนในชุมชนก็เปลี่ยนแล้ว หากจะมาขุดทางเชื่อม สร้างกำแพงกันก็เท่ากับว่า มหาวิทยาลัยต้องการกันชาวบ้านออกจาก

มหาวิทยาลัย

● โคดขวางรถยื่นหนังสือ

ต่อมาเวลา 15.00 น. เมื่อคณะของ พล.ต.อ.เถา สารสิน ได้เดินทางกลับ ปรากฏว่ากลุ่มชาวบ้านที่ยังปักหลักนั่งรอจะยื่นหนังสือให้ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุกระทั่งขบวนรถของ พล.ต.อ.เถา สารสิน ผ่านมาถึงกลุ่มชาวบ้านได้กระโดดเข้าไปขวางรถนำขบวนเพื่อให้ขบวนรถหยุดเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดยมีชาวบ้านหลายคนได้ลงไปคุกเข่าทูลเกล้าไหว้ขอให้ พล.ต.อ.เถา สารสิน ลงจากรถมารับหนังสือแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามกันกลุ่มชาวบ้านออกห่างจากรถ จากนั้น ได้มีตัวแทนลงจากรถมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน จากนั้นจึงได้สลายตัวปล่อยให้ขบวนรถผ่านไปโดยไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใด โดยชาวบ้านบอกว่าหากไม่ได้รับคำตอบที่พึงพอใจ ชาวบ้านก็ยืนยันว่าจะจับกลุ่มเรียกร้องต่อไป

● อธิการแจงเลือกความปลอดภัย

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ถึงกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งได้รับคำชี้แจงจากอธิการบดีว่า ทางมหาวิทยาลัยยืนยันว่า อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและลดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าว เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีกว่า 3,000 คน ในอนาคตหากมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น แล้วนักศึกษาเปรียบเสมือนลูกของเรา เราไม่อยากจะให้เราต้องเสียอันตราย จึงจำเป็นต้องป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ โดยยอมเสียสละเวลาในการเดินทางอีกนิดหน่อย เมื่อเราตัดทางตรงทางแยกหน้าอาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัย ก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โครงการดังกล่าวไว้ว่าจะทำเพื่อปิดเส้น